

ศึกษาตำนานความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตาของชาวจีน

Study the legend of the Chinese red thread beliefs

อรรคมณ วชิรวัชร* ชนิสรา สีรือแสง*
Akapol Varchirawatt, Chanissara Seeruesaeng

Received: May 4, 2020 Revised: July 10, 2020 Accepted: July 13, 2020

บทคัดย่อ (Abstract)

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตำนานและความเป็นมา ความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตา เพื่อศึกษาถึงการดำรงอยู่ของความเชื่อเรื่องด้ายแดงในปัจจุบัน จาก การศึกษาพบว่าตำนานความเชื่อด้ายแดง คือ ตำนานความเชื่อที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ใน สมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งชาวจีนเรียกว่า (红线) หงเซี่ยน ที่เชื่อว่าหนุ่มสาวที่มีโชคชะตากำหนดให้มา คู่กัน จะมีเชือกสีแดงที่มองไม่เห็นผูกอยู่ที่นิ้วก้อยของแต่ละฝ่าย ซึ่งเป็นเรื่องของโชคชะตา นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นความเชื่อในเรื่องของการสมหวังในความรัก และในปัจจุบันพบว่ามีบุคคลที่ มีความเชื่อต่อด้านด้ายแดง และให้ความสนใจกับเรื่องของด้ายแดงนี้อยู่เป็นจำนวนมากไม่น้อย

คำสำคัญ (Keywords): ตำนาน; ความเชื่อ; ด้ายแดง

Abstract

This research is a qualitative research. The objective is to study the legend and the history of the red thread of fate and study the existence of the current red thread belief. From the study, it is found that the legend of red thread belief is a myth that originated from China. In the tang dynasty which the Chinese call "Hong Xian", which is believed to be a destiny young couple there will be an invisible red rope tied to the little finger of each party. Which is a matter of fate and also considered as a belief in the fulfillment of love. And at present, there are still

* หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Bachelor of Education Program in Chinese, Faculty of Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage

* หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Bachelor of Education Program in Chinese, Faculty of Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage

people who believe in the legend of the red thread and paying much attention to the topic of this red thread.

Keywords: Legend; Belief; Red thread

บทนำ (Introduction)

ในปัจจุบันความเชื่อเรื่องด้ายแดงถือว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแฟชั่น และรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อที่เชื่อว่าหนุ่มสาวที่มีโชคชะตากำหนดให้มาคู่กันจะมีเชือกสีแดงที่มองไม่เห็นผูกอยู่ที่นิ้วก้อยของแต่ละฝ่ายซึ่งเป็นเรื่องของโชคชะตา นอกจากนี้ยังถือเป็นความเชื่อในเรื่องของการสมหวังในความรัก ซึ่งด้ายแดงแห่งโชคชะตาเริ่มขึ้นจากความเชื่อของประเทศในแถบเอเชียตะวันออก มีต้นกำเนิดของความเชื่อมาจากประเทศจีน ซึ่งภาษาจีนเรียกว่า (红线) (หงเซี่ยน) มีเรื่องเล่าว่า ในสมัยราชวงศ์ถังมีเทพเจ้าแห่งความรัก เป็นผู้เฒ่าที่มีด้ายแดง นามว่า (月下老) หรือเทพเจ้าจันทร์ หรือผู้เฒ่าจันทร์ ซึ่งเป็นเทพผู้ควบคุมกำหนดด้ายแดงแห่งโชคชะตา และการแต่งงานตามความเชื่อของชาวฮั่น โดยจะผูกด้ายแดงไว้ที่นิ้วของชายหญิงที่เป็นเนื้อคู่กัน และเมื่อผูกแล้วหากถึงเวลาจะได้แต่งงานกัน ไม่ว่าจะมียุบสรรคขวากหนามมากมายเพียงใดก็ตาม ซึ่งด้ายแดงที่วางล่องหนมีเพียงเทพเจ้าจันทร์เท่านั้นที่เห็น ดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ (中华神话传说) ของ สมชาย จิว ที่กล่าวไว้ว่า ผู้เฒ่าจันทร์ (月老) เป็นอีกหนึ่งในเทพตามความเชื่อของลัทธิเต๋าที่ยังคงได้รับการนับถือบูชามาจนทุกวันนี้ ในศาลเจ้าของลัทธิเต๋าแทบทุกที่ที่ต้องมีศาลบูชาผู้เฒ่าจันทร์ปรากฏอยู่ถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหนุ่มสาวที่ยังไม่มีคู่ เพราะใครเล่าไม่ปรารถนาคู่ มีใครเล่าอยากอยู่ครองโสด トラบใดที่โลกยังมีความรัก ก็จะต้องคงมีผู้คนกราบไหว้บูชาผู้เฒ่าจันทร์อยู่เสมอ ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความเชื่อนี้ยังเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน

จากความสำคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการวิจัยเรื่องศึกษาด้านความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตาของชาวจีน เพื่อศึกษาถึงต้นกำเนิด และความเป็นมาของตำนานความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตา ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับตำนานความเชื่อโบราณของจีน และทราบถึงค่านิยมของชาวจีนโบราณที่มีต่อความเชื่อในเรื่องของด้ายแดงแห่งโชคชะตา อันจะนำไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องตำนานความเชื่อด้ายแดงที่ส่งผลต่อชาวจีนในสมัยโบราณ รวมทั้งสามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้ที่สนใจจะศึกษาในเรื่องของความเชื่อด้ายแดงนี้ได้โดยตรงประเด็น

วัตถุประสงค์ (Research Objective)

1. เพื่อศึกษาด้านความเป็นมาความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตา
2. เพื่อศึกษาการดำรงอยู่ของความเชื่อเรื่องด้ายแดงในปัจจุบัน

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ศึกษาความเป็นมาและต้นกำเนิดของผู้เฒ่าจันทรา (月老)

3.2 ศึกษาความเป็นมาและความเชื่อด้ายแดง

3.3 ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อในปัจจุบัน

3.4 วิเคราะห์ความคิดเห็นในมุมมองด้านความเชื่อและแนวคิดที่มีต่อความเชื่อด้ายแดง แห่งโชคชะตา โดยการสรุปวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

4. การเสนอผลการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยทางคติชนวิทยา (Folklore) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) แล้วนำเสนอผลการวิจัยด้วยการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย (Results)

จากการศึกษา สืบค้น เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตำนานความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตาของชาวจีนครั้งนี้ สามารถแบ่งผลการวิจัยตามหัวข้อ ดังนี้

1. ความเป็นมาและต้นกำเนิดของผู้เฒ่าจันทรา (月老)

ผู้เฒ่าจันทรา (月老) เป็นอีกหนึ่งในเทพตามความเชื่อของ ลัทธิเต๋าที่ยังคงได้รับการนับถือบูชามาจนทุกวันนี้ ในศาลเจ้าของลัทธิเต๋าแทบทุกที่ต้องมีศาลบูชาผู้เฒ่าจันทราปรากฏอยู่ ถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหนุ่มสาวที่ยังไม่มีคู่ และคนที่ปรารถนาที่จะมีคู่ สมหวังในความรัก มีความรักที่ราบรื่น ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คนกราบไหว้บูชาผู้เฒ่าจันทราอยู่เสมอ

ดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ (中华神话传说) ของ สมชาย จิว ที่มีเนื้อหาใจความว่า หากย้อนกลับไปเมื่อ ค.ศ. 627 ปีแรกในรัชสมัยถังไท่จงฮ่องเต้ เมืองหางโจวมีกระซอชายนายหนึ่งนาม “เหยยู่” เกิดในตระกูลทหาร โชคร้าย เมื่อเขาอายุได้ 12 ปี พ่อของเขาถูกขุนนางกังฉินใส่ร้าย ถูกถอดยศลดชั้นกลายเป็นสามัญชน พ่ออีกสองปีต่อมาพ่อของเหยยู่ก็ตรอมใจตาย ไม่นานแม่ของเขา ก็ตายตามไปอีกคน ทิ้งเหยยู่ผู้โลกเพียงลำพัง เมื่อเหยยู่ ถึงวัยสมควรจะมีภรรยา แต่ด้วยสถานะแบบนี้ทำให้เขาไม่เคยไปขอสู่ขอใครมาเป็นคู่ชีวิตได้สำเร็จ เหยยู่รู้สึกหนักใจเป็นอย่างมาก เพราะหากไร้คู่ย่อมมีอาจสืบทอดวงศ์ตระกูล ตระกูลจะไร้ผู้สืบทอดก็ย่อมผิดต่อบรรพชน ซึ่งเนื้อหาของเรื่องนี้มี ความสอดคล้องกันกับหนังสือเรื่อง 100 เทพและเซียนจีน ของ อู๋ ลีวซิง ที่กล่าวว่า เหยยู่ได้ออกไปเดินเล่นเพียงลำพังในยามค่ำคืน และบังเอิญได้พบชายประหลาดผู้หนึ่งมีเส้นผม และ หนวดเคราสีขาวโพลน นั่งอยู่ข้างถู่สี่เขี้ยวกำลังตรวจทานหนังสืออยู่ใต้แสงจันทร์ เหยยู่ประหลาดใจจึงซักถามเขาว่าอ่านหนังสืออะไร ชายผู้นั้นตอบว่า “ข้ากำลังตรวจทานสมุดบุพเพสันนิวาสของโลก” เหยยู่พบว่าในถู่สี่ของเขามีด้ายแดง อยู่มากมายจึงถามว่าด้ายแดงเหล่านั้นใช้ทำอะไร ชายผู้นั้นตอบว่า “ข้าใช้ด้ายแดงเหล่านี้มาผูกเท้าของสามีภรรยา แม้เป็นคู่แค้นคู่อาฆาต หรือ อยู่ห่างไกลกันหมื่นลี้ ข้าก็สามารถจับชายและหญิงที่มีวาสนาต่อกันมาผูกไว้ด้วยกันได้” เหยยู่ถามด้วยความอยากรู้อยาก

เห็นว่า “ถ้าเช่นนั้นผู้ใดเป็นภรรยาในอนาคตของข้าเล่า” ชายประหลาดผู้นั้นกล่าวว่า “ภรรยาของท่านคือบุตรสาวของแม่เฒ่าเงินที่ชายฉกอยู่ด้านเหนือของเรือนแรมแห่งนี้” สิบสี่ปีให้หลัง เหวยกู้ได้รับตำแหน่งขุนนางยศเสียงโจวชั้นจวินผู้ตรวจการหวังไท่ได้จัดการแต่งบุตรสาววัยสิบหกปีให้เขา เหวยกู้จึงคิดในใจว่า คำทำนายของชายประหลาดผู้นั้นเป็นเพียงคำคุยโตโอ้อวด เสกสรรปั้นแต่งขึ้นเท่านั้นเอง หลังแต่งงานภรรยาบอกเขาว่า “ข้าเป็นหลานของผู้ตรวจการ บิดาที่แท้จริงตายเมื่อข้ายังเล็กตอนนั้นข้ายังแบเบาะ ทุกๆวันมารดาต้องชายฉกหาเลี้ยงปากท้อง” เหวยกู้รับถามว่าบิดานางเสียชีวิตที่ใด มารดาเป็นคนที่ไหน คำตอบคือ บิดาเสียชีวิตที่เมืองช่งเฉิง มารดาคือแม่เฒ่าเงินแห่งเมืองช่งเฉิง เหวยกู้อดยิ้มไม่ได้ ห่างกันพันลี้มีวาสนาด้ายแดงผูกตัวเขาเองก็หาได้หลุดพ้นจากด้ายแดงของชายประหลาดผู้นั้นแต่อย่างใดไม่ เมื่อเจ้าเมืองช่งเฉิงรู้เรื่องนี้เข้าจึงตั้งชื่อเรือนแรมแห่งนั้นว่า “ตั้งฮุนเตี้ยน” (ร้านหมั้นหมาย) นับแต่นั้นมาผู้คนพากันเรียกชายชราที่ผูกด้ายแดงว่า “ผู้เฒ่าจันทราร” เรื่องราวของเหวกู้เป็นที่รับรู้กันทั่ว ผู้คนจึงเริ่มหันมากราบไหว้เทพผู้เฒ่า แต่เนื่องจากไม่มีใครทราบชื่อแซ่ของเทพองค์นี้ จึงอาศัยเอาจากที่ครั้งแรกที่เหวกู้ได้พบเทพองค์นี้ได้แสงจันทร์ จึงขนานนามท่านว่า “ผู้เฒ่าใต้จันทราร (月下老人)” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ผู้เฒ่าจันทราร (月老)” หนุ่มสาวที่เป็นโสด อยากพบคู่ครอง สมหวังในความรัก ต่างพากันกราบไหว้บูชาต่อท่านผู้เฒ่าจันทรารองค์นี้ หนักรูปปั้นของผู้เฒ่าจันทรารมักมีด้ายแดงเอาไว้ให้หนุ่มสาวนำกลับไปบูชาเพื่อให้สมปรารถนา

มาในสมัยราชวงศ์ซิง ในพิธีเข้าหมั้นมักให้คู่บ่าวสาวถือผ้าแดงคนละข้างแล้วจูงกันเข้าหอ ซึ่งน่าจะได้อิทธิพลมาจากเรื่องราวของท่านนั่นเอง นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าวันเกิดของเทพผู้เฒ่าจันทรารคือวันที่ 15 เดือน 8 ซึ่งตามศาลเจ้าส่วนใหญ่ก็จะมีการจัดพิธีฉลองให้ท่าน

จากที่มาในข้างต้นเพียงส่วนหนึ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตานั้น มีตำนานความเป็นมาอย่างยาวนาน และ ยังมีกรกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบัน



รูปที่ 1 ที่มา : <https://taoizm-fengsui->

2. ความเป็นมาและความเชื่อตายแดง

หากพูดถึงเรื่องการ สมปรารถนาในเรื่องของความรักนั้น แน่นอนว่ามีหลายวิธี หลายเคล็ดลับที่สามารถช่วยได้ ในปัจจุบันก็มีความเชื่อเรื่องเนื้อคู่อยู่ว่า เราทุกคนมาเจอกันเพราะบุพเพสันนิวาส แต่ก็ยังมีความเชื่อ เรื่อง “ตายแดง” อีกหนึ่งเรื่อง ที่จะสามารถช่วยให้สมปรารถนาในด้านของความรักได้

ตำนานเรื่องตายแดงมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน โดยมีความเชื่อว่า ตายแดงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่าง ชาย-หญิง ที่เป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว ซึ่งเป็นเหมือนแรงอธิษฐานของหนุ่มสาวที่ซื่อตรงต่อความรักซึ่งกันและกัน แต่ไม่สามารถครองรักกันได้ ก่อนที่ทั้งสองจะตายจากกันไปได้ ขอพรต่อสวรรค์เพื่อให้ทั้งคู่ได้กลับมาครองรักกันอีกในภพชาติต่อไป เพราะฉะนั้นจึงได้เกิดเป็นความเชื่อที่ว่า คนที่คู่กันจะเกิดมาพร้อมกับตายแดงผูกไว้ที่นิ้วก้อยของแต่ละฝ่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ยังเชื่อว่าตายแดงมีความยาวถึงสองรอบของโลก หลังจากนั้นตายแดงจะค่อยๆ ขดกลับเข้ามาหากันเพื่อให้หนุ่มสาวได้มาเจอกัน และจะขาดจากกันเมื่อทั้งคู่ตายจากกันไปแล้ว

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ เฒ่าจันทรา (月老人) ซึ่งเป็นเทพผู้เดียวที่สามารถมองเห็นตายแดงของมนุษย์ และสามารถตัดตายแดงให้ขาดออกจากกันได้ หากหนุ่มสาวคู่ไหนที่อยากให้ตนเองสมหวังเรื่องความรัก สามารถไป ขอพรเฒ่าจันทราได้ที่ วัดหลงซาน ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นสถานที่ขอพรในด้านของความรักยอดนิยม ภายในวัดมีรูปปั้นของผู้เฒ่าจันทราอยู่ ยังมีที่วัดหวังต้าเซียน ประเทศฮ่องกง ซึ่งที่นี่มีความเชื่อกันว่าสมุดที่ท่านถือเป็นสมุดรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งจะสามารถช่วยให้สมความปรารถนาในเรื่องของความรักได้ และจะมีวิธีการขอพรคือ ผู้หญิง : ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว อธิษฐานขอเนื้อคู่ ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว ลูบเท้าเจ้าบ่าว ผู้ชาย : ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง เดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว อธิษฐานขอเนื้อคู่ ไหว้ 3 ครั้ง แล้วจึงเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว ลูบเท้ารูปปั้นเจ้าสาว ส่วนในประเทศไทยสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรจากท่านได้ที่ วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ ถนน เจริญกรุง แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ซึ่งจะมีรูปปั้นขององค์ท่านตั้งอยู่เพื่อให้สามารถเข้าไปสักการะขอพรได้



รูปที่ 2 ที่มา : <https://www.luvfeelin.com/2015/08/hong->

เนื่องจากชาวจีนมีความเชื่อที่ว่า สีแดง คือ สีแห่งความเป็นมงคลของชาวจีน เป็นสัญลักษณ์แทนธาตุไฟ ซึ่งหมายถึง แสงสว่าง ความอบอุ่น ความรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ และพลังกำลัง ดังนั้นสีแดงจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี และ ความสุข ด้วยเหตุผลนี้ ชาวจีนจึงถือว่า สีแดง เป็นสัญลักษณ์ของความมงคลที่จะนำมาถึงความโชคดี ความสุข และอายุที่ยืนยาว ซึ่งจะพบการใช้สีแดงได้จากเทศกาล และงานมงคลต่างๆ เช่น เทศกาลตรุษจีนที่นิยมแต่งกายด้วยชุดสีแดง และ ซองอั่งเปาก็จะมีสีแดงเช่นกัน นอกจากนี้ในพิธีงานมงคลสมรสเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะแต่งกายด้วยชุดแต่งงานสีแดงเพราะเป็นสีมงคล แสดงถึงความกล้าหาญ ความจงรักภักดี ความสำเร็จ โชคลาภ และความโชคดี

ด้ายแดงนับว่ามีอิทธิพลต่อความเชื่อที่จะสามารถช่วยเสริมในเรื่องของความรัก หรือ เนื้อคู่ได้ จะเห็นได้จากการที่มีผู้คนเดินทางไปไหว้ขอพรจากผู้เฒ่าจันทราเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น วัดหลงซานในไทเป หลังจากที่เข้าไปทำการไหว้ขอพรเสร็จแล้วนั้นทางวัดได้มีการแจกด้ายแดงให้แก่ผู้ที่มาขอพรจากผู้เฒ่าจันทราด้วย

ในปัจจุบันความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตาได้เข้ามามีบทบาทในรูปแบบของเครื่องรางที่มีลักษณะคล้ายเครื่องประดับโดยการที่มีผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับด้ายแดง ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องรางที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และ ยังมีความเชื่อที่ว่าถ้าหากได้บูชามาใส่แล้วจะส่งผลให้สมความปรารถนาในเรื่องของความรัก ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้มีร้านค้า หรือ สถานที่ต่างๆ เปิดให้มีการบูชาด้ายแดงอยู่เป็นจำนวนมาก และ มีผู้ที่เข้าไปบูชาด้ายแดงนี้เป็นจำนวนไม่น้อยเช่นกัน และเนื่องจากด้ายแดงที่ให้การบูชานั้นมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับกำไลข้อมือ จึงสามารถนำมาใส่เป็นเครื่องประดับสวยงามได้

ด้ายแดงในปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นด้ายสีแดงสวยงาม แต่จะมีการออกแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป จึงทำให้กลายเป็นที่ดึงดูดให้ผู้คนที่สนใจเข้ามาบูชา และบอกต่อกันไป ส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมของ นักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น และ วัยทำงาน ซึ่งข้อมูลนี้ได้มาจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ณ วัดมังกรกมลาวาส เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



รูปที่ 3 ที่มา : <https://teen.mthai.com/love/86980.html>

ผลการวิจัย (Research Results)

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งนี้พบว่า มีทั้งบุคคลที่เชื่อ และไม่เชื่อ ในเรื่องของตำนานความเชื่อตายแดงแห่งโชคชะตา ซึ่งบุคคลที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้ได้ให้เหตุผลว่า “โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่เชื่อในเรื่องของโชคชะตาครับ ผมไม่มีความเชื่อที่ว่าความรัก จะสมหวังได้ เพราะเกิดจากโชคชะตา แต่ผมเชื่อว่าความรักจะสมหวังได้ จะต้องเกิดขึ้นจากตัวของเราเองครับ” และเมื่อถามถึงในปัจจุบันว่ายังมีความเชื่อในเรื่องตายแดงนี้ปรากฏอยู่หรือไม่ คำตอบที่ได้คือ “ผมไม่ทราบครับเพราะส่วนตัวผมไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เลย แต่ถ้ามีคนรู้จักที่เขาเชื่อ และขอคำแนะนำ ผมก็จะแนะนำให้มาไหว้ขอพรกับเทพจันทรารงค์ครับ เพราะเนื่องจากมีผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องนี้เข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก ประกอบกับผมเป็นเจ้าของพื้นที่นี้เมื่อมีคนเข้ามาสอบถามในการขอพรเรื่องความรัก ผมก็จะแนะนำให้สักการะองค์เทพเจ้าจันทรารงค์” และความนิยมของตายแดงในปัจจุบัน ทางเราได้คำตอบว่า “ในส่วนนี้นั้น โดยส่วนตัวของผมไม่ทราบจริงๆครับว่าในปัจจุบันตายแดงมีความนิยมมากน้อยเพียงใด ผมรู้เพียงแต่ว่าในปัจจุบันมักจะพบเห็นผู้คนสวมใส่ตายแดงมากขึ้นครับ” และเมื่อถามบุคคลที่มีความเชื่อในเรื่องนี้ ได้ความว่า “โดยส่วนตัวเชื่อในเรื่องนี้นะคะ จึงเดินทางมาที่นี่เพื่อกราบไหว้ขอพรท่านคะ และก็ได้ยินเรื่องนี้นานานพอสมควรแล้วคะ แล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้ยังคงส่งผลมาถึงปัจจุบันคะ เรื่องตายแดงก็คิดว่าเป็นที่นิยมค่อนข้างมากนะคะ เพราะเพื่อนๆ คนรอบข้าง ก็มีการไปบูชาตายแดงมาคะ เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้สมหวังในเรื่องของความรักคะ” ซึ่งข้อมูลนี้ได้สอดคล้องกับ เรื่อง 100 เทพและเซียนจีน ที่ว่า “ผู้เฒ่าจันทรารงค์เปรียบเสมือนเทพผู้ดูแล และ จัดการเรื่องบุพเพสันนิวาส ที่นำพาคู่แท้มาพบเจอกันด้วยตายแดงที่ผู้เฒ่าจันทรารงค์เป็นผู้กำหนดไว้” และ เมื่อถามอีกท่านหนึ่ง ก็ได้คำตอบที่ใกล้เคียงกัน คือ “เชื่อในเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยคะ เชื่อว่าท่านเทพจันทรารงค์จะผูกชะตาเราไว้กับใครอีกคนหนึ่งไว้ แล้วก็ได้บูชาตายแดงมาใส่ไว้ด้วยคะ” ซึ่งข้อมูลนี้ได้สอดคล้องกับหนังสือเรื่อง (中华神话传说) ของสมชาย จิว ที่กล่าวไว้ว่า “สมรสกำหนดโดยฟ้า หากใช้ใครมานำซักกำหนดโดยฟ้าที่ว่าถ้าพูดให้จำเพาะเจาะจงลงไป ก็คือ กำหนดโดยผู้เฒ่าจันทรารงค์นั่นเอง”

การทำวิจัยในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าตำนานความเชื่อตายแดงแห่งโชคชะตามีประวัติความเป็นมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริง และมีมาอย่างยาวนาน จนส่งผลให้ความเชื่อตายแดงนี้ยังคงดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีความนิยมในการบูชาตายแดงเป็นอย่างมาก อาทิเช่น ในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น และ วัยทำงาน

จากข้อมูลที่ได้ในการลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า มีบุคคลที่เชื่อ และไม่เชื่อ ในตำนานความเชื่อตายแดงแห่งโชคชะตานี้ยังเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อ และ วิจารณ์ญาณ ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล แต่บุคคลที่ไม่เชื่อ ไม่ได้มีเจตนา หรือ ความคิดที่จะลบหลู่ หรือ ก้าวถ่วงความเชื่อของบุคคลอื่นที่มีความเชื่อในเรื่องนี้ ส่วนบุคคลที่มีความเชื่อในเรื่องของตายแดงแห่งโชคชะตาได้มีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีองค์เทพผู้เฒ่าจันทรารงค์ เพื่อไปกราบไหว้บูชาขอพรให้สมปรารถนาในเรื่องของเนื้อคู่ หรือ เรื่องของความรัก

เอกสารอ้างอิง (References)

- Readme.me (2560). **เทพเจ้าด้ายแดง**. [ออนไลน์], แหล่งที่มา :
<https://th.readme.me/p/11959>
- Yuwadee. (2562). **ตำนานความรักด้ายแดงของชาวจีน**. [ออนไลน์], แหล่งที่มา :
<https://teen.mthai.com/love/86980.html>
- จิตรา ก่อนันทเกียรติ. (2550). **ทำเนียบเทพเจ้าของจีน**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จิตรา.
- โจอี้ ตงฟาง. (2550). **ด้ายแดง รหัสรักปาฏิหาริย์**. กรุงเทพฯ : มติชน.
- ซินแส.com. (2560). **ผู้เฒ่าจันทรา**. [ออนไลน์], แหล่งที่มา : <https://sinsae.com/ผู้เฒ่าจันทรา>
- นวรรตน์ ภัคดีคำ. (2553). **เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จีน**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง.
- วิกิพีเดีย. (2562). **Red Thread of Fate**. [ออนไลน์], แหล่งที่มา :
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_thread_of_fate
- สมชาย จิว. (2562). **เกร็ดเทพเจ้าจีน**. กรุงเทพฯ : ยิปซี กรู๊ป.
- สำนักพิมพ์ทองเกษม. (2556). **เฒ่าจันทรา...ตำนานด้ายแดงแห่งความรัก**. [ออนไลน์], แหล่งที่มา :
<http://www.thongkasem.com/knowledge.php?kid=48>
- เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ. (2562). **ตำนานด้ายแดงแห่งโชคชะตาของชาวจีนที่เชื่อว่าทำให้คู่แท้หา
กันจนเจอ**. [ออนไลน์], แหล่งที่มา : <https://www.tnews.co.th/variety/514615>
- อู่ลี่วีซิง. (2554). **100 เทพและเซียนจีน**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์.